

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

## FSMART – นำสนที่ โครงสร้างใหญ่

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในลี้จั่วหัว...** ก็เพราะเห็นหุ้นเล็กๆ กลางๆ พวกนี้วิ่งขึ้นพื้นตัวกันมากมาย มีทั้ง

แบบที่ตามๆ ดูอยู่ แล้วก็แบบที่ไม่เคยผ่านหน้าผ่านตามาเลย ก็เกิดความอยากรู้อยากเห็น เหมือนอยากรู้อะไร มาจากกระดืบไหนกันบ้าง วิ่งขึ้นมาแรง หรือสูงมากน้อยแค่ไหน... ซึ่งจริงๆ แล้ว ก็ไม่ได้กลัวความสูง หรือจะ ความแรงความหือหาอะไรหรอกนะครับ เพียงอยากรู้อะไร ยังจะพอเหลือระยะยาวอีกเท่าไร? ถ้าจะวิ่งขึ้น แบบถ้ามีการฟื้นตัวจริงๆ... สตอร์หรือเรื่องราว พับเก็บไว้ก่อนเลยถ้าจะมองกราฟแล้วหวังยาวๆ เอาแค่ว่ามี ความน่าจะเป็น หรือ โอกาสไปได้หรือไม่ก่อนเลย แล้วถ้าจะเอาแบบยาวๆ โอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน นั้นแหละครับ โครงสร้างใหญ่ๆ จึงต้องมีความสำคัญ... แล้วค่อยมาดูระยะสั้นกันอีกทีว่า จะเอาหรือยัง หรือ จะเริ่มเก็บสะสม หรือไล่ตามกันเลยไม่ต้องรอ ทั้งที่จริงในวันวานนั้น ก็มีหุ้นหลายๆ ตัวเหมือนเดิมแหละนะ ที่เห็นเมฆหนึ่งๆ จับตาดู... แต่บางตัวก็วิ่งขึ้นแรงในช่วงโหม่งการขึ้นชายไปเสียก่อน ก็เลยไม่อยากจะทำตามดู แล้วก็อย่าลืมละ คอสมันนี้ ไม่ได้เน้นว่า เข้าบาดตาเซียนในวันไหน วันนั้นจะต้องขึ้นทันที ขอแค่ยังยืนอยู่ใน เงื่อนไขของการเป็นขาขึ้น ก็ยังคงเก็บไว้รอการขึ้นได้ เว้นแต่หลุด ก็เลิก... หรือก็เคยมีแฟนคลับชาวบอยๆ ว่า ถ้าวันไหนบาดตา วันนั้นเป็นวันเก็บ(มันไม่ขึ้นหรอก) วันต่อๆ ไป อย่าเผลอละ จะแอบขึ้นโดยที่ไม่รู้สักตัว อันนั้นเห็นเมฆก็รู้หรือว่าจริงหรือไม่... ก็อย่างที่เคยบอกเคยกล่าวอีกเช่นกันว่า ของอย่างนี้ บางทีก็ต้อง ดูกันที่หน้างาน ถ้าใจร้อน อยากเล่นเร็ว บางทีตัวอื่นๆ ซบๆ ก็กดกราฟกดสัญญาณดู ก็จัดเลย ถ้าน่าจัด

**ดูตามเกม...** คงไม่เกี่ยว และก็ไม่อยากให้เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจใหม่ ที่หลายๆ บริษัท กำลังฮอต

กันอยู่ในตอนนี้... เอามาว่ากันได้หลายๆ ธุรกิจ ร่วมมือกันบ้าง ทำเองก็อาจจะดี... ไม่บอกนะธุรกิจอะไร

- แนวรับ** : ... 8.70-8.40 **อย่าต่ำกว่า 8.20 ลงมา ก็ยังสวยอยู่**
- เป้าหมาย** : ... 10.0-10.5 **ผ่านตรงนี้ไปได้ ดู 12.0 (และมองยาว)**

Price Chart...(FSMART)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น FSMART...** จริงๆ ก็น่าจะเอาโครงสร้าง ที่เป็นโครงสร้างใหญ่ที่วาดมาดูกัน แต่ก็นะ สัญญาณใน ระยะสั้น ก็ย่อมจะบอกแนวโน้มได้ก่อนว่า จะรอขึ้น หรือ จะพร้อมขึ้นเลย... เมื่อคนที่อยากเล่นสั้น ก็จะได้ดูไปด้วย.. ซึ่งตามภาพระยะสั้น ก็เห็นค่าสัญญาณที่น่าสนใจนะ เรียกว่า แบบนี้ ไม่ต้องรอนาน หรือ ถ้าหากอ่อนตัวลง มาจนต่ำกว่า 8.20 ก่อนนั้น คนที่หวังจะเล่นสั้น ก็ต้อง รอไปก่อน หรือ เผลอซื้อไปแล้ว ก็ต้องขายออกไปก่อน แต่ถ้าจะถือยาวๆ ก็ยังสะสมต่อไปได้ หรือ เอาจริงๆ นั้น ถ้าไม่ลงลึกมากๆ จนต่ำกว่า 8.00 เสียก่อน ยังไงก็ น่าจะเก็บไว้หน่อยก็ดีนะ เป้าหมายจริงๆ เนี่ย อาจจะไม่ใช่ มองแค่ 12.0 นะ... ลองคำนวณจาก MA ดูก็แล้วกัน